

UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: *1952* /SGDDT - GDTX

V/v tăng cường công tác quản lý, phát hành ấn phẩm Báo ảnh Dân tộc và Miền núi tại các thư viện trường học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 11 tháng 11 năm 2019

Kính gửi:

- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT.

Ấn phẩm Báo ảnh Dân tộc và Miền núi là loại hình báo chí góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; góp phần nâng cao dân trí, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu; giữ gìn tiếng nói, chữ viết, bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số.

Theo báo cáo của cơ quan Báo ảnh Dân tộc và Miền núi thuộc Thông tấn xã Việt Nam, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có 277 trường học đang được hưởng thụ ấn phẩm Báo ảnh Dân tộc và Miền núi được dịch sang song ngữ Việt - Jrai, Việt - Bahnar (Trong đó có: 2.035 ấn phẩm Việt - Jrai và 1.573 ấn phẩm Việt - Bahnar).

Qua theo dõi, hầu hết các trường học được cấp ấn phẩm Báo ảnh Dân tộc và Miền núi đã thực hiện tốt công tác quản lý, phát hành ngày càng có hiệu quả, góp phần tạo sức lan tỏa phục vụ nhu cầu thông tin, không chỉ trong các trường học mà còn cả trong cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn có một số cơ sở giáo dục chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công tác này, cho nên việc quản lý, phát hành còn nhiều hạn chế, các ấn phẩm Báo ảnh Dân tộc và Miền núi song ngữ Việt - Jrai, Việt - Bahnar hầu như chưa đến được với đông đảo đội ngũ cán bộ, giáo viên và các em học sinh.

Để tăng cường công tác quản lý, phát hành ấn phẩm Báo ảnh Dân tộc và Miền núi song ngữ Việt - Jrai, Việt - Bahnar trong các thư viện trường học ngày càng có hiệu quả, thông qua đó, giúp cho thầy và trò nhận thức đúng đắn quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với các vấn đề dân tộc, tôn giáo, qua đó, tăng cường tình đoàn kết các dân tộc, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đề nghị thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực đọc báo, nghiên cứu ấn phẩm Báo ảnh Dân tộc và Miền núi song ngữ Việt - Jrai, Việt - Bahnar phục vụ tham khảo trong công tác dạy - học cũng như trong cuộc sống một cách thiết thực và ngày càng đạt hiệu quả.

2. Chỉ đạo đội ngũ cán bộ thư viện các trường học thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm công tác quản lý, phát hành ấn phẩm Báo ảnh Dân tộc và Miền núi song ngữ Việt - Jrai, Việt - Bahnar đến với đội ngũ thầy cô giáo và các em học sinh trong các cơ sở giáo dục theo đúng quy định.

3. Định kỳ thu thập thông tin từ bạn đọc những ý kiến góp ý đối với cơ quan Báo ảnh Dân tộc và Miền núi để có những sửa đổi, bổ sung phù hợp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thầy và trò về chất lượng biên dịch, xuất bản, in ấn, phát hành các ấn phẩm song ngữ Việt - Jrai, Việt - Bahnar giai đoạn 2019-2020 và những năm tiếp theo.

Mọi thông tin, xin vui lòng liên hệ với bà Vũ Thị Lý, Phó trưởng phòng Tổng hợp - Trị sự Báo ảnh Dân tộc và Miền núi; điện thoại: 0983600292.

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Báo ảnh Dân tộc và Miền núi;
- Lưu: VT, GDTX-GDCN



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Long